

NGÀNH NGÂN HÀNG THÁI BÌNH

Phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị

Cách đây 69 năm, ngày 6/5/1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập, mở ra trang sử mới cho ngành Ngân hàng. Trong quá trình hình thành và phát triển, cùng với toàn hệ thống, ngành Ngân hàng Thái Bình không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để làm rõ hơn những kết quả nổi bật đó, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Bình.



Hoạt động giao dịch ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Phóng viên: Xin bà cho biết, thời gian qua ngành Ngân hàng Thái Bình đã có những giải pháp gì trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả như thế nào?

Bà Phan Thị Tuyết Trinh: Bám sát định hướng của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách liên quan đến tiền tệ và hoạt động

ngân hàng; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện các giải pháp huy động tối đa nguồn vốn từ nội bộ nền kinh tế cũng như mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, tập trung nguồn vốn cho vay các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, ngoài NHNN Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

còn có 24 chi nhánh ngân hàng, 85 quỹ tín dụng nhân dân với trên 540 điểm giao dịch trải rộng đến các xã, phường, thị trấn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và nhân dân. Đến cuối tháng 4/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt trên 79.200 tỷ đồng, tăng 7,7% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay đạt trên 59.200 tỷ đồng, tăng 0,2% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,9% tổng dư

nợ cho vay (trong đó không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển).

Phóng viên: Là ngành có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã đồng hành như thế nào với các doanh nghiệp và hộ sản xuất, đặc biệt là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19?

Bà Phan Thị Tuyết Trinh: Để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ sản xuất phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, NHNN Chi nhánh tỉnh đã tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn huy động tối đa các nguồn vốn để thực hiện cho vay đặc biệt là cho vay các chương trình trọng điểm như: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, cho vay xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội... Đến cuối tháng 4/2020, trên địa bàn tỉnh có hơn 115.000 khách hàng đang vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn với tổng dư nợ cho vay đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 0,3% so với thời điểm 31/12/2019; gần 46.000 khách hàng đang vay vốn

phát triển 5 lĩnh vực ưu tiên với tổng dư nợ đạt 6.990 tỷ đồng; 24 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn được vay vốn với số tiền đã giải ngân đạt 396 tỷ đồng; gần 96.400 người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ cho vay đạt 3.080 tỷ đồng... Thực hiện Thông tư số 01 ngày 13/3/2020 của NHNN Việt Nam về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, NHNN Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tỉnh bám sát quy định của NHNN Việt Nam, quy định nội bộ của hội sở các TCTD, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, NHNN Việt Nam đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, giảm trần lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên nhằm ổn định và giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các TCTD có điều kiện giảm lãi suất cho vay nền kinh tế. Đến nay, ngoài việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, các TCTD trên địa bàn đã thực

hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho gần 550 khách hàng; miễn, giảm gần 3 tỷ đồng lãi tiền vay cho khách hàng; riêng đối với dịch Covid-19 đã có gần 20 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi vay với dư nợ gần 3 tỷ đồng và cho vay mới đối với người chăn nuôi lợn bị thiệt hại với dư nợ 17 tỷ đồng. Ngoài ra, NHNN Chi nhánh tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai Thông tư số 01 tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các TCTD tăng cường các cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, giúp khách hàng sớm tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phóng viên: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Ngân hàng đã phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) như thế nào nhằm thực hiện tốt 1 trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 11 ngày 4/3/2020?

Bà Phan Thị Tuyết Trinh: Để bảo đảm an toàn cho khách hàng trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trong đợt cao điểm thực hiện cách ly xã hội, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tích cực

phát triển TTKDTM, khuyến cáo khách hàng tăng cường sử dụng các hình thức TTKDTM như: giao dịch thanh toán tại ngân hàng, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, thanh toán qua ngân hàng điện tử... Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh còn chỉ đạo các TCTD điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cho khách hàng theo Thông tư số 04 của NHNN Việt Nam; các TCTD rà soát biểu phí dịch vụ thanh toán, thông tin rộng rãi đến khách hàng các chính sách ưu đãi khi thực hiện giao dịch qua ngân hàng điện tử; quan tâm phát triển nhiều dịch vụ với các tính năng vượt trội giúp khách hàng có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng, thuận tiện; quan tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, tăng tính bảo mật thông tin, tạo sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ; đồng thời, chủ trọng phát triển hệ thống máy ATM và thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ. Chính vì vậy, hết tháng 4/2020, tổng doanh số TTKDTM của toàn ngành đạt gần 276.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 75,8% tổng doanh số thanh toán qua ngân hàng.

Phóng viên: Để hoàn thành mục tiêu năm 2020 tổng nguồn vốn huy động tăng từ 14 - 16%, tổng dư nợ cho vay tăng khoảng 14%, nợ xấu dưới 1,5% tổng dư nợ, doanh số thanh toán tăng khoảng 18% so với năm 2019, giải pháp ngành Ngân hàng Thái Bình sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới là gì, thưa bà?

Bà Phan Thị Tuyết Trinh: Chúng tôi xác định, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng Thái Bình sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng phát huy

truyền thống trong 69 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, xác định việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020, Thông tư số 01, Chỉ thị số 02 ngày 31/3/2020 của Thống đốc NHNN Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, xuyên suốt trong năm 2020. Toàn ngành tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới hoạt động; tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và của tỉnh; phát triển TTKDTM, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán; đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại; chú trọng thực hiện các an cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, nâng cao uy tín, hình ảnh hệ thống ngân hàng trên địa bàn; đồng thời, tích cực phát động các phong trào thi đua, an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

MINH HƯƠNG (thực hiện)

HÒA AN Khởi đầu mới

Xã Hòa An (Thái Thụy) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 2 xã Thái Hòa và Thái An theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngay sau sáp nhập, chính quyền xã đã ổn định bộ máy hành chính, tập trung lãnh đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách, trước mắt cũng như nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của địa phương.

Xã Hòa An có diện tích tự nhiên 7,62km², dân số gần 9.000 người. Ngay sau sáp nhập, xã công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã đồng thời tiến hành ký hợp HĐND để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã; thực hiện sắp xếp lại tổ chức, nhanh chóng ban hành các cơ chế sát thực tế địa phương để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ông Phạm Đình Di, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi sáp nhập, không gian phát triển kinh tế của xã được mở rộng, tạo điều

kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập trung được nguồn lực trong đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của xã. Đặc biệt, bộ máy hành chính của xã mới sẽ được sắp xếp tinh gọn hơn. Đây là cơ hội, cũng là động lực để đội ngũ cán bộ, công chức phải thay đổi tư duy, tự phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Do vậy, xã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy. Ngay sau sáp nhập, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho công chức cấp xã, bố trí phòng làm việc để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các công việc hành chính cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực

hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Trong đó, nhiệm vụ cấp bách là kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với tinh thần "Chống dịch như chống giặc"; phát động phong trào "Chung tay phòng, chống dịch Covid-19" sâu rộng trong nhân dân. Đến nay, xã đã huy động được hơn 18.000 khẩu trang, 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 215 triệu đồng tiền mặt phục vụ công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Cùng thời điểm chỉ Chủ tịch UBND xã Hòa An: Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhiệm vụ lãnh đạo xã quan tâm nhất hiện nay là phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước phấn đấu xây dựng Hòa An trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Về hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương, UBND xã tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hòa An có lợi thế có 125ha diện tích đất màu. Hiện tại địa phương đang duy trì và phát triển một số cây trồng truyền thống như ngô, lạc, đỗ tương, dưa hấu, dưa lê, bắp cải... Để mở rộng diện tích trồng cây màu, UBND xã đã tham mưu Đảng ủy xã ban

Chăm lo đời sống công nhân



Công nhân Công ty TNHH May Texhong (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) được Công đoàn các khu công nghiệp tặng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) đã góp phần tích cực xây dựng đời sống công nhân có tác dụng công nghiệp, bảo đảm việc làm, ổn định cuộc sống và hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhờ lại lúc được nhận quà do Công đoàn Công ty và Công đoàn các KCN trao tặng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chị Nguyễn Thị Thu, công nhân Công ty TNHH TAV (KCN Nguyễn Đức Cảnh) vẫn không khỏi xúc động. Chị Thu chia sẻ: Bố mẹ già, chống thường xuyên ốm đau và nuôi hai con nhỏ, mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào thu nhập của một mình tôi nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được tổ chức công đoàn tặng quà tết, hai đứa trẻ trong nhà vui cười hơn hẳn, tôi cũng cảm thấy ấm lòng.

Chị Thu là 1 trong 2.438 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc ở các DN trong các KCN được công đoàn các cấp

thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là sự quan tâm, sẻ chia của đoàn viên và sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Bà Ngô Thị Thảo, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH TAV cho biết: Không chỉ vào dịp tết, các ngày lễ lớn của đất nước hoặc mỗi khi công nhân ốm đau, người thân của họ gặp hoàn nạn, qua đời, Công đoàn Công ty luôn duy trì hoạt động tặng quà, thăm hỏi, động viên kịp thời.

Để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, tổ chức công đoàn trong các KCN thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thời trang MXP (KCN Nguyễn Đức Cảnh) chia sẻ: Dù áp lực thời gian làm việc rất lớn nhưng chúng tôi vẫn bàn bạc và thống nhất với Ban Giám đốc Công ty sắp xếp thời gian để công nhân

tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Từ các buổi thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật, múa hát đến tập thể dục giữa ca làm việc, thi đấu bóng đá, bóng bàn, cầu lông... tất cả công nhân trong Công ty đều cảm thấy phấn khởi, đoàn kết và thêm gắn bó với DN.

Mang trên mình trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn các KCN và tổ chức công đoàn của các DN đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hướng đến người lao động. Đó là việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho công nhân. Thông qua các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, đối thoại đã có 15.530 lượt công nhân nắm được các cơ chế, chính sách của Nhà nước về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn giao thông, dân số - KHHGD, phòng, chống dịch bệnh... Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May Texhong (KCN

Phúc Khánh) cho biết: Là DN FDI, việc công nhân nắm được kiến thức pháp luật sẽ giúp họ sống và làm việc theo pháp luật, tránh xảy ra vi phạm và tự bảo vệ mình, cũng DN phát triển bền vững. Chính vì vậy, những năm qua, tổ chức công đoàn luôn phối hợp với các cơ quan chức năng và lãnh đạo Công ty tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân, nhờ đó các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động không bị xâm phạm, Công ty không xảy ra tình trạng đình công, lãn công.

Thời gian qua, Công đoàn các KCN đã chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức công đoàn trong các KCN thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động; đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các KCN cho biết: Cùng với bảo vệ việc làm, thu nhập ổn định cho công nhân, chúng tôi cũng phải hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng vận động thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong DN, nhất là DN FDI. Đây là việc làm vừa bảo đảm quyền lợi chính trị cho người lao động vừa xây dựng đội ngũ công nhân cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của DN và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Nông dân xã Hòa An chăm sóc cây màu vụ xuân.

TRẦN TUẤN - ĐÀO QUYÊN

KHẮC ĐUẤN